

เหยื่อแม่เมาะยื่นฟ้องปิดโรงไฟฟ้า

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ - เหยื่อแม่เมาะวังไร้อศาลปกครองฯ คู่คุ้มครองชั่วคราว ยื่นฟ้องปิดโรงไฟฟ้าระหว่างพิจารณาคดี /ขอไต่สวนฉุกเฉิน นักกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนขอให้ ปากคำ แต่ต้องรอแก้ หลังศาลสั่งยกคำร้องไต่สวนฉุกเฉิน รอพิจารณาเพียงคำขอคุ้มครอง สภาทนายฯ เตรียมฟ้อง ขอปิดเหมือนเฟส 5 เพิ่มอีกคดี หลังส่งผลกระทบหนัก

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น.วานนี้ (4 ก.พ.47) ที่ศาลปกครอง จ.เชียงใหม่ นายธีระศักดิ์ ชีขุนทด ประธานอนุกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สภาทนายความแห่งประเทศไทย ผู้รับมอบอำนาจจากนายออน อู๋เงิน กับพวกอีก 128 คน พร้อมด้วยกลุ่มแกนนำชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 20 กว่าคน ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อขอไต่สวนฉุกเฉิน และขอคุ้มครองชั่วคราว โดยมีนายวุฒิพันธ์ ยูวกัญญ์ ผู้อำนวยการสนับสนุนคดีปกครอง และเจ้าหน้าที่รับคำฟ้อง รับเรื่อง

ศาลปกครอง จ.เชียงใหม่ มีคำสั่งยกคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินของชาวบ้านแม่เมาะ ที่ได้ยื่นฟ้อง กฟผ. ในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ละเมิดเรียกค่าเสียหายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และให้ฟื้นฟูสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่เสียหายกลับสู่สภาพเดิม และได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองก่อนพิพากษา โดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้โรง ไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง หยุดผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยวิธีการนำถ่านหินลิกลงในเตาคุณภาพต่ำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง และให้หยุดขนแร่ถ่านหินลิกลงในเตา รวมทั้งการเปิดเหมืองแร่ใหม่ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว

นายวุฒิพันธ์ กล่าวว่ กรณีดังกล่าวขณะนี้กำลังรอศาลสูงพิจารณาเรื่องค่าธรรมเนียมศาลอยู่ ยังไม่มีผลออกมา กระบวนการพิจารณาคดียังไม่มีการพิจารณารับฟ้องหรือไม่ จึงต้องยกคำขอไปก่อน รอจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งออกมาตามที่ชาวบ้านได้ยื่นร้องไป

ส่วนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ระบุว่า ผู้ฟ้องทั้ง 128 คน ได้ยื่นฟ้อง กฟผ. ในข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ละเมิดและเรียกค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกลงในเตาคุณภาพต่ำของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ก่อให้เกิดฝุ่นแวนลอย และสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รวมทั้งสารพิษอื่นจากกระบวนการผลิต โดยไม่มีการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นและสารพิษดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องทั้ง 128 คน และชาวบ้านได้รับฝุ่นแวนลอยและสารพิษสะสมในร่างกาย เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังผู้ฟ้องจึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ กฟผ.ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 1,069,778,433 บาท พร้อมให้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมใหม่บ้านของผู้ฟ้องให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ยังผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินลิกลงในเตาคุณภาพต่ำอยู่ตลอดเวลา มีการขุดถ่านหินจากเหมืองแร่ถ่านหินลิกลงในเตารวมทั้งเปิดหน้าเหมืองหินลิกลงในเตาใหม่เพื่อขุดมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีได้ปรับปรุงโรงงานและมิได้ควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้น ผู้ฟ้องทั้ง 128 คน และชาวบ้านยังได้รับความกตอากาศต่ำ ยิ่งทำให้ฝุ่นแวนลอย ก๊าซซัลเฟอร์ฯ และมลพิษอื่นฟุ้งกระจายมากขึ้น จนชาวบ้านได้รับผลกระทบทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้



นายธีระศักดิ์ ชีขุนทด ประธานอนุกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สภาทนายความฯ พร้อมแกนนำชาวบ้านแม่เมาะกว่า 20 คน เข้ายื่นเรื่องที่ศาลปกครองเชียงใหม่ขอคุ้มครองให้ศาลสั่งปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะชั่วคราว

โรงไฟฟ้าแม่เมาะหยุดการดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าชั่วคราวก่อนศาลมีคำพิพากษา

นายธีระศักดิ์ กล่าวว่ กรณีคำร้องขอคุ้มครองศาลปกครองเชียงใหม่ จะพิจารณาคดีไต่สวนอีกครั้งราวสัปดาห์หน้า ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ต้องรอหมายศาลก่อน

อย่างไรก็ตามนอกจากการยื่นคำร้องดังกล่าวนี้ ล่าสุดทางสภาทนายความแห่งประเทศไทย มีมติแล้วว่า จะฟ้องร้อง กฟผ.อีกคดีคือ กรณีการเปิดเหมืองถ่านหินลิกลงในเตาเฟส 5 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ในพื้นที่รอบเหมืองเช่นกัน ซึ่งเป็นกรณียื่นฟ้องให้ศาลมีคำสั่งให้ กฟผ.ยุติการเปิดเหมืองเฟส 5 และขอคุ้มครองชั่วคราว ระหว่างที่มีการพิจารณาคดีเช่นเดียวกัน ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่าง

การให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบยื่นมอบอำนาจอยู่ ยังกำหนดเวลายื่นฟ้องที่ชัดเจนไม่ได้

สำหรับกรณียื่นฟ้อง กฟผ.ของกลุ่มชาวบ้านใน อ.แม่เมาะชาวบ้านที่เกิดอาการเจ็บป่วยและได้รับการวินิจฉัยจาก พญ.อรพรรณ เมธาติติกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอชีวเวชศาสตร์ ว่า มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคปอดอักเสบจากฝุ่นนิวมโคโคไนโอซิส และโรคพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จำนวน 130 คน เคยฟ้องร้องทางแพ่งต่อศาลจังหวัดลำปาง เมื่อ 28 พ.ค.46 เรียกร้องค่าชดเชยจาก กฟผ. 1,086,770,493 บาท แต่ศาลลำปางมีคำสั่งไม่รับฟ้อง เพราะเป็นคดีทางปกครอง ให้ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง แต่เมื่อมายื่นฟ้องที่ศาลปกครองเมื่อ 29 ส.ค.46 จนถึงวันนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการในทางคดีใดๆ ได้ ■